

# ด่วนที่สุด

ที่ พย ๐๐๒๓.๖/ว ๕๖๕๖



ศาลากลางจังหวัดพะเยา  
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๐๖๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๙๔๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๒๒๒

ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานการส่งคืนงบประมาณ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  
ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ ซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

จังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อให้การใช้จ่ายและการบริหาร  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ จึงขอความร่วมมืออำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ พิจารณาส่งคืน  
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้วมีงบประมาณ  
ที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ได้ส่งคืนงบประมาณ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับอนุมัติ  
ให้ใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายแล้วยังมีงบประมาณเหลืออยู่ ให้ส่งคืนงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่จากการขอใช้  
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับอนุมัติให้ใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อ  
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ให้เร่งดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา  
พัสดุภาครัฐและลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ  
จัดจ้างดังกล่าวหรือไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ ให้ส่งคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

๔. เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ทุกรายการ หากมีงบประมาณคงเหลือหรือหมดความจำเป็นต้องใช้จ่าย พิจารณาส่งคืนให้กรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

/๕. ให้อำเภอ...

๕. ให้อำเภอรวบรวมงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืน ส่งให้จังหวัด ตามแบบรายงานที่กำหนดในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล (Excel และ PDF) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ klumnganbp@gmail.com ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมข้อมูลรายงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ ส่งคืนงบประมาณได้ตามกำหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่โอนงบประมาณดังกล่าวกลับไปตั้งจ่าย ที่ส่วนกลาง ซึ่งจะส่งผลให้งบประมาณถูกพับตกที่จังหวัดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถส่งคืนงบประมาณได้

๖. ให้อำเภอติดตาม กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและความคืบหน้า ของการดำเนินงานทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจนกว่า การดำเนินการจะสิ้นสุด ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเทวา ปัญญาบุญ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

โทร. ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๓ ต่อ ๑๓

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๒๒๒



เลขที่	๔๐๖๔
วันที่	1 ธ.ค. 2565
เวลา	

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๔๑๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๙๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ ซึ่งให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า เพื่อให้การใช้จ่ายและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ขอความร่วมมือให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ พิจารณาส่งคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้วมีงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ได้ส่งคืนงบประมาณ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายแล้วยังมีงบประมาณเหลืออยู่ ให้ส่งคืนงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่จากการขอใช้ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับอนุมัติให้ใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ให้เร่งดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐและลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวหรือไม่สามารถดำเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ ให้ส่งคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๔. เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกรายการ หากมีงบประมาณคงเหลือหรือหมดความจำเป็นต้องใช้จ่าย ให้พิจารณาส่งคืนให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

/๕. ให้จังหวัด...

๕. ให้จังหวัดรวบรวมงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืน ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแบบรายงานที่กำหนดในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล (Excel และ PDF) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dss.balance@gmail.com ภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่สามารถส่งคืนงบประมาณได้ตามกำหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่โอนงบประมาณดังกล่าวกลับมาตั้งจ่ายที่ส่วนกลาง ซึ่งจะส่งผลให้งบประมาณถูกพักตกที่จังหวัดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งให้จังหวัดชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถส่งคืนงบประมาณได้

๖. ให้จังหวัดติดตาม กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและความคืบหน้าของการดำเนินงานทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชจร ศรีชวโนทัย)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



<https://shorturl.asia/bBotF>

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวณัฏฐา ขันเขย โทร. ๐๙ ๐๘๒๓ ๑๕๑๖

นายณัฐฐานนท์ ตี๋บัณฑิต โทร. ๐๙ ๒๖๙๔ ๔๔๕๑